

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỶ HỢP HĐND TỈNH Trách nhiệm, cầu thị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo phương châm: hỏi nhanh - đáp gọn - trúng vấn đề, không gửi câu hỏi trước đến thủ trưởng sở, ngành được chất vấn. Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công các phiên chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp thường lệ, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, mang lại hiệu quả thực chất.



Đại biểu Đinh Thị Hồng Thái chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh.

Lựa chọn trúng vấn đề

Trước kỳ họp, tổ đại biểu HĐND tỉnh các huyện, thành phố đều tổ chức họp để đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời để xuất những nội dung dự kiến sẽ chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đông Hưng, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đông Hưng cho biết: Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và khi đi cơ sở gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhân dân, vấn đề đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ, qua hoạt động giám sát, tổ sẽ bàn thảo đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp. Hầu như kỳ họp nào đại biểu của tổ cũng tham gia chất vấn. Đơn cử như kỳ họp thứ năm, tổ chất vấn vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, tin dụng đen, lừa đảo trên mạng xã hội; kỳ họp thứ tư chất vấn vấn đề nước sạch nông thôn; kỳ họp thứ ba chất vấn về tình trạng

đạy thêm, học thêm... Các vấn đề này đều được lựa chọn rất kỹ, mang tính thời sự, được cử tri không chỉ huyện Đông Hưng mà cử tri nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm. Sau chất vấn, thủ trưởng các sở, ngành liên quan đã quan tâm giải quyết có kết quả vấn đề đại biểu nêu ra, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tại các phiên chất vấn của HĐND tỉnh đã có 20 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn 14 lượt thủ trưởng các sở, ngành về các nhóm vấn đề Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, ngân sách, y tế, giáo dục, môi trường, quản lý đất đai, nước sạch sinh hoạt, quy hoạch và quản lý quy hoạch, giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đây đều là những nhóm vấn đề mang tính thời sự; có những vấn đề thực tiễn và phát sinh như hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, hỗ trợ theo chương trình "Thấp sáng đường quê", có vấn đề đã tồn tại nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến

đời sống nhân dân như tình trạng ngập úng tại các đô thị, nước sạch nông thôn, ô nhiễm môi trường, dạy thêm, học thêm. Lựa chọn vấn đề chất vấn đúng, trúng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nguyện vọng của cử tri và nhân dân là một trong những lý do các phiên chất vấn luôn được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát. Theo đồng chí Trần Văn Thường, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Một trong những đổi mới tại kỳ họp thứ sáu lần này là thay vì dùng phiên chất vấn vào buổi sáng ngày họp thứ ba như mọi kỳ họp trước, HĐND tỉnh sẽ kéo dài thời gian chất vấn và trả lời chất vấn thêm 1 tiếng vào buổi chiều trước khi diễn ra phiên bế mạc kỳ họp. Cũng tại kỳ họp thứ sáu, Thường trực HĐND tỉnh giới ý 8 nhóm vấn đề để các tổ đại biểu bàn thảo lựa chọn chất vấn.

Những đổi mới qua từng kỳ họp của HĐND tỉnh đã được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Quang Huy, xã Hồng Lý (Vũ Thu) cho biết: Tôi thường cùng một số ông bà trong ngõ theo dõi toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, thấy có nhiều đổi mới, như thời gian dành cho phiên chất vấn nhiều hơn, vấn đề đại biểu chất vấn đều mang tính thời sự, cử tri chúng tôi đang quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp bảo đảm công khai, dân chủ, người hỏi và người trả lời đều có tinh thần cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm.

Hỏi nhanh - đáp gọn - trúng vấn đề

Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa điều hành linh hoạt, dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành và thành viên UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tất cả các phiên chất vấn và trả lời chất vấn Thường trực HĐND tỉnh đều quán triệt tinh thần hỏi nhanh - đáp gọn - trúng vấn đề. Đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề không quá 2 - 3 phút. Thủ trưởng sở, ngành không báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành như trước mà trả lời thẳng thắn, đúng với nội dung câu hỏi, thời gian trả lời không quá 7 phút, phần trả lời có đề xuất giải pháp, khắc phục tồn tại, hạn chế, cam kết rõ thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể. Nếu quá thời gian sẽ có chuông báo, người trả lời phải dừng lại chuyển trả lời bằng văn bản, vì vậy cả người hỏi và người trả lời đều chuẩn bị, chất lọc câu chữ để bảo đảm thời gian cho phép nhưng vẫn đúng, đủ nội dung. Đặc biệt, với những vấn đề "nóng" như giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại đô thị, dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, ô nhiễm môi trường... chủ tọa yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND thành phố tham gia giải trình thẳng thắn, trách nhiệm làm rõ từng nội dung, đưa ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khả thi những tồn tại, bất cập mà cử tri và đại biểu đã nêu. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh tăng cường

ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, điều hành phiên chất vấn, trong đó có phần mềm "kỳ họp không giấy tờ" tạo thuận lợi cho chủ tọa điều hành, đại biểu đăng ký chất vấn... Là một trong những đại biểu tích cực tham luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương chia sẻ: Chất vấn là trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri. Để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm này, tôi luôn bố trí hợp lý thời gian công việc tham gia các hội nghị tiếp xúc với cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương; đồng thời, tiếp xúc với cử tri nơi công tác, nơi cư trú, theo nhóm đối tượng, tham vấn riêng cử tri để nắm những vấn đề đang được cử tri quan tâm, từ đó tham mưu cho tổ đại biểu lựa chọn chất vấn tại kỳ họp. Tôi cũng tự nghiên cứu để nắm chắc, hiểu sâu các văn bản pháp luật, học tập để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của người đại biểu dân cử, nhất là kỹ năng phát biểu, phân tích vấn đề, kỹ năng chất vấn, tranh luận tại kỳ họp. Câu hỏi của tôi chưa bao giờ vượt thời gian quy định, tôi cũng không ngại tranh luận nếu phần trả lời chưa thỏa đáng. Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị của các đại biểu, các phiên chất vấn luôn tạo không khí sôi nổi tại hội trường góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các kỳ họp.

Giám sát, đi đến cùng cam kết

Để giải pháp, cam kết của thủ trưởng các sở, ngành sớm được thực thi và đi vào thực tiễn, HĐND tỉnh luôn theo dõi, đôn đốc và đi đến cùng nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Các ban, các tổ và các đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp chủ động thông tin nội dung chất vấn và trả lời chất vấn để cử tri và nhân dân biết, tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, đi cơ sở. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các đoàn giám sát hoạt động của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trong quá trình

thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua đó nhiều vấn đề chất vấn đã được giải quyết, cử tri phấn khởi, đánh giá cao. Ngày sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, ngành giáo dục và đào tạo đã vào cuộc khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu, tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đã được chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Thái Bình, giải tỏa bức xúc, áp lực cho học sinh và phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Vân, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trước đây, học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, THCS học tối ngày, không còn thời gian vui chơi. Từ kỳ họp cuối năm 2022, đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay học sinh học ở trường xong là về nhà vui chơi thoải mái không còn phải học tăng ca tối nữa. Chúng tôi rất mừng vì ý kiến của cử tri đã được quan tâm giải quyết thỏa đáng. Cùng với đó, vấn đề ngập úng tại các đô thị cũng được khắc phục. Một loạt tuyến đường đã được nâng nền, khơi thông dòng chảy, nạo vét cống rãnh, nâng cốt nền và làm lại vỉa hè, thi công kè, xây cống mới để tiêu thoát nước kịp thời. Các ngành đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê" xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sát thực tế được các địa phương đón nhận, triển khai tích cực. Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã lắp đặt được gần 182,906km, trong đó 42 xã đã lắp đặt đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được 76,566km, 46 xã đang ký đèn điện chiếu sáng bằng điện lưới đã lắp được 105,34/240,664km... Chất vấn không phải là "soi mói" khuyết điểm mà là để xây dựng, giúp các cơ quan, đơn vị cũng như người được chất vấn thực hiện tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch, tăng trách nhiệm. Đây cũng là dịp để kiểm tra năng lực của người đứng đầu cơ quan quản lý trong nắm bắt và điều chỉnh lĩnh vực được phân công. Chính vì thế, HĐND các cấp càng phải đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

HIỆU HIỆN

NHỮNG Ý KIẾN TÂM HUỆT CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỶ HỢP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII

Ông Nguyễn Danh Quyết, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ)



Trong thời chiến cũng như thời bình, lực lượng thanh niên xung phong luôn sẵn sàng xung phong vào các chiến trường và lao động trên nhiều mặt trận, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng thanh niên xung phong có vai trò và đóng góp quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, công tác giáo dục và đào tạo, rèn luyện thanh niên và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại địa phương có một số đồng chí thanh niên xung phong tham gia công tác tiền trạm xung chế độ, chính sách chưa được bảo đảm tương xứng với quãng thời gian làm nhiệm vụ. Tôi mong tỉnh tiếp tục kiến nghị với Nhà nước xem xét hỗ trợ giải quyết để bảo đảm quyền lợi, giải quyết chế độ, chính sách cho các thanh niên xung phong tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bãi, xã Thụy Chính (Thái Thụy)



Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, đi lại, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tuyến đường ĐH.86 đi qua địa bàn xã được đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhân dân địa phương vô cùng phấn khởi. Trong quá trình mở rộng đường, chỉ tính riêng trên địa bàn thôn Miếu có 63 hộ dân phải tháo dỡ tường bao, cổng dậu, hiến đất để mở rộng đường. Nhiều công trình xây dựng kiên cố, giá trị lớn bị tháo dỡ, người dân phải tốn rất nhiều kinh phí để đầu tư xây dựng lại. Tôi mong rằng các cấp, các ngành nghiên cứu cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí để người dân mua vật liệu xây dựng làm lại công trình phải phá dỡ trước đó để bàn giao mặt bằng mở rộng tuyến đường. Ngoài ra, để nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Góc Thị, xã Thụy Phong về xã Thụy Chính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương tuyến đường đi qua.

Ông Đào Thanh Nghị, xã Thái Phương (Hưng Hà)



Thời gian qua, sản xuất, kinh doanh tại làng nghề đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuy nhiên kéo theo đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Tôi kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư dự án nhà máy xử lý nước thải Phương La để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất tại làng nghề. Cùng với đó, cần xây dựng lộ trình, phương án xử lý ô nhiễm môi trường đối với làng nghề để các làng nghề được công nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường.

NHÓM PHONG VIÊN

ĐIỆN LỰC QUỲNH PHỤ Chủ động cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Thời gian qua, cùng với tuyên truyền các đơn vị, doanh nghiệp, người dân chung tay tiết kiệm điện, Điện lực Quỳnh Phụ đã chủ động nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng lưới điện, bảo đảm cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng.

Trạm biến áp trung gian - thị trấn Quỳnh Côi hàng ngày cung cấp điện cho hàng chục nghìn hộ dân của thị trấn Quỳnh Côi và một số xã lân cận. Để bảo đảm nguồn điện ổn định, trước mùa nắng nóng, mưa bão, cán bộ của trạm thường xuyên kiểm tra hệ thống máy để xử lý kịp thời. Ông Bùi Đức Bằng, cán bộ trực vận hành trạm cho biết: Xác định nguồn điện có vai trò quan trọng trong đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hàng

năm, cán bộ trạm luôn duy trì việc đo và thí nghiệm lại máy, kiểm tra các thiết bị, nếu có sự cố phát sinh kịp thời xử lý. Năm nay, dự báo nắng nóng kéo dài, khả năng quá tải điện lưới thường trực dẫn đến nguy cơ thiếu điện và mất điện cục bộ, do vậy trạm đã kiểm tra và thí nghiệm định kỳ lại máy. Trong quá trình kiểm tra, thí nghiệm, một số vị trí cần phải thay dầu máy, cấu dao, trạm để nghị Điện lực Quỳnh Phụ bổ sung, sửa chữa kịp thời.

Điện lực Quỳnh Phụ hiện đang quản lý trạm biến áp trung gian 35/10,5KV với 1 trạm/4 máy tổng công suất 17.700kVA và trạm biến áp tiêu thụ với 548 trạm/593 máy, tổng công suất 202.368kVA; hệ thống đường dây trung thế (35KV, 22KV, 10KV) với tổng số 338,35km. Trước tình hình thiếu điện chung năm nay, Điện lực Quỳnh Phụ thường xuyên kiểm tra, chủ động duy tu, bảo dưỡng, xây dựng kế hoạch chống quá tải lưới điện bảo đảm cung cấp điện cho các khách hàng trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Điện lực Quỳnh

Phụ cho biết: Theo quy định của ngành điện, hàng năm phải kiểm tra định kỳ ngày, định kỳ đêm nên 1 tháng/lần Điện lực Quỳnh Phụ tổ chức kiểm tra định kỳ ngày và 3 tháng/lần kiểm tra định kỳ đêm, từ đó có phương án sửa chữa cụ thể. Đối với việc chống quá tải lưới điện, Điện lực Quỳnh Phụ tổ chức cấy 4 trạm biến áp chống quá tải lưới điện các xã: Quỳnh Hải, An Khê, An Đông, Đồng Tiến với tổng công suất 1.000kVA; nâng công suất, luân chuyển nội bộ 19 lượt máy biến áp; bổ sung, nâng cấp gần 20km đường dây hạ thế; đồng thời thực hiện 243 lượt can thiệp, xử lý tiếp xúc đường dây, san tải 8 trạm biến áp. Thực hiện 126 lượt vệ sinh công nghiệp, phát quang hành lang đường dây trung, hạ thế. Tăng cường công tác kiểm tra ngày, đêm đường dây và trạm biến áp, sử dụng camera nhiệt để đo nhiệt độ các mối nối, tiếp xúc, kịp thời xử lý ngăn ngừa sự cố xảy ra khi phát hiện điểm phát nhiệt bất thường. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 2 vị trí phát nhiệt, 1 vị trí cách điện đứng, 2 vị trí cách điện chúi, xử lý 1 đầu, thay thế hạt chống ẩm 3 máy

biến áp. Theo dõi tình hình mang tải của các trạm biến áp thông qua hệ thống đo xa, kịp thời nâng công suất, luân chuyển nội bộ và can thiệp, san tải khi cần thiết. Cùng với việc chống quá tải lưới điện, Điện lực Quỳnh Phụ chủ động bảo đảm cung cấp điện mùa mưa bão. Đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên xử lý triệt để cây vi phạm hành lang lưới điện cao áp và cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện hạ áp nhằm giảm sự cố, tai nạn điện do vi phạm hành lang lưới điện, bảo đảm an toàn vận hành trước mùa mưa bão. Thực hiện lấy lại độ võng nếu không bảo đảm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dây võng, thấp. Sẵn sàng vật tư và nhân lực, ứng trực 24/24 giờ để có thể xử lý nhanh nhất khi sự cố xảy ra. Tăng cường hệ thống nối đất, lắp bổ sung theo dõi van trên đường dây để thoát sự cố tốt nhất. Bên cạnh đó, Điện lực Quỳnh Phụ thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền tới người dân không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương có biện pháp xử phạt các trường hợp vi

phạm hành lang, đặc biệt là tình trạng thả diều gây sự cố lưới điện. Đồng thời, lắp và kết nối 13 bộ cảnh báo sự cố, 15 máy cắt recloser, cấu dao LBS về trung tâm điều khiển xa để theo dõi tình trạng và thao tác từ xa, giảm thời gian mất điện, tiết kiệm nhân lực. Tuy nhiên, biện pháp lâu dài để ổn định nguồn điện, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Điện lực Quỳnh Phụ,

tất cả mọi người cần phải chung tay tiết kiệm điện, trong đó các xã, thị trấn tuyên truyền tới người dân sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là vào giờ cao điểm các ngày nắng nóng. Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng mặt trời. Các doanh nghiệp cần sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, tránh sử dụng công suất

lớn vào các tháng mùa hè và hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Các cơ quan, công sở và khách hàng sinh hoạt sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả thông qua việc tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; sử dụng quạt thay cho điều hòa khi không quá nóng, tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên...

NGUYỄN CƯỜNG



Điện lực Quỳnh Phụ tổ chức duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng.